

ความประทับใจจากการเข้าร่วมโครงการ Aso-juku

โครงการนี้เป็นโครงการแลกเปลี่ยนครั้งแรกรวมถึงเป็นการเดินทางไปประเทศญี่ปุ่นครั้งแรก ก่อนจะมาโครงการนี้ก็มีความกังวลเรื่องการใช้ภาษาสื่อสารเพราะเป็นคนที่มีความสามารถในการสื่อสารภาษาญี่ปุ่นค่อนข้างแย่ ซึ่งพอไปถึงประเทศญี่ปุ่นช่วงแรกๆก็มีความกังวลเหมือนกัน

ตัดภาพมาที่การย้ายเข้าหอวันแรกซึ่งมีความกังวลเรื่อง รুমเมทเล็กน้อยเพราะมาจากคนละคณะกันซึ่งอาจจะเข้ากันได้ยาก แต่ก็น่าแปลกใจที่สามารถสนิทกันด้วยระยะเวลาอันสั้น

ด้านสมาชิกที่ต้องใช้ชีวิตร่วมกัน 19 ชีวิต เป็นบุคคลที่โชคชะตาเหวี่ยงมาให้เจอเจอกัน แต่ละคนก็จะมีมุมมองความคิดและความรู้สึกที่แตกต่างกันแต่สุดท้ายแล้วก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างลงตัวและน่าประหลาดใจ คนที่รู้จักกันอยู่แล้วก็สนิทกันมากขึ้นและได้รู้จักพี่ๆในต่างคณะมากขึ้น ซึ่งพอเริ่มอยู่ด้วยกันไปซักพักหนึ่ง จากคนแปลกหน้าก็กลายมาเป็นคนที่สนิทสนมคอยถามไถ่ เป็นห่วงกันและกัน แล้วก็ช่วยกันแก้ปัญหา ให้ความรู้สึกเหมือนมีแสงแดดส่องผ่านเข้ามาในจิตใจ

ด้านการใช้ชีวิตในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งจะมีกฎและวัฒนธรรมแตกต่างกับประเทศไทยในบางเรื่อง ก็ได้อาจารย์แก้มและพีวีทช่วยบอกกล่าวและดูแล

ด้านการเรียนได้รับความรู้จาก มัตซึโมโตะเซนเซย์ในการสอนความรู้ในหนังสือและโยโกจิเซนเซย์สอนความรู้ต่างๆที่อยู่นอกห้องเรียน ประกอบกับการดูแลจากอาจารย์แก้มซึ่งทำให้ดูแลนักเรียนได้ทั่วถึง ซึ่งทำให้รู้สึกว่าสามารถพัฒนาและใช้ภาษาญี่ปุ่นได้ดีมากขึ้น และประกอบกับสภาพแวดล้อมรอบตัวเป็นสภาพแวดล้อมที่ดีและเหมาะสม

แต่อาจจะมีบางครั้งที่ต้องเจอปัญหาบ้างอาจจะกระทบกระทั่งกันบ้าง แต่แล้วก็ผ่านกันมาได้ การได้ใช้ชีวิตในญี่ปุ่นในช่วงเวลา 41 วัน ถือเป็นช่วงเวลาที่ดีและพอเหมาะ ได้รับรู้ความรู้สึกไม่เหมือนกันในทุกๆวัน ทั้งดีและแย่ ผสม ๆ ประปนกันไป

สุดท้ายนี้ก็อยากจะขอโทษทุกๆคนหากทำอะไรที่ทำให้รู้สึกไม่ดี และอยากจะขอบคุณทุกๆคนที่มอบความสุขให้ ซึ่งเป็นความรู้สึก และประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ที่ไหน ถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะให้มาอยู่ด้วยกันอีก ถึงตัวโครงการจะจบแต่ทุกความรู้สึกและ

ความสัมพันธ์ไม่ได้จบ แล้วก็ฝากถึงน้องๆที่สนใจโครงการนี้ อย่างกังวลกับการมาโครงการ
แลกเปลี่ยนเลย มันจะมีสิ่งพิเศษรออยู่เสมออาจจะกดดันในบางครั้งแต่ก็สุดท้ายความรู้สึก
ดี ๆ จะมาทดแทนน้องๆเพื่อน ๆ พี่ ๆ จนรู้สึกเหมือนหัวใจพองโต

นาย ปฏิภาณ แซ่เตี๋ย AE 58111022-8

ありがとうございました。